

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	
งานที่ให้บริการ	การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ขอบเขตการให้บริการ	
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน	วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
<p>๑. การโฆษณา หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ ชี้แจง แนะนำ หรือ แสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน และการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทย</p> <p>๒. ผู้ที่ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาต และให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วย เวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง และผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น</p> <p>๓. การโฆษณาดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง</p> <p>๓.๑ คำสอนในทางศาสนา</p> <p>๓.๒ ของหน่วยงานราชการของรัฐ</p> <p>๓.๓ หาเสียงเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกเทศบาล ซึ่งโฆษณาเป็นภาษาไทย</p> <p>๓.๔ กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งโฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย</p> <p>๓.๕ กิจการเกี่ยวกับการมหรสพ เฉพาะโรงมหรสพและในระหว่างที่แสดงมหรสพ</p> <p>๓.๖ กิจการของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอันเป็นสาธารณะกุศล ซึ่งนิติบุคคลนั้น โฆษณาเป็นภาษาไทย</p> <p>๔. ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงนั้นให้ออกตาม (แบบ ขช.๒) และให้มีกำหนดอายุตามที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะได้ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นประเภทๆ ดังนี้</p> <p>๔.๑ การโฆษณาในกิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน</p> <p>๔.๒ การโฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า</p> <p>(ก) โฆษณาเคลื่อนที่คราวละไม่เกิน ๕ วัน</p> <p>(ข) โฆษณาประจำที่คราวละไม่เกิน ๕ วัน</p> <p>๕. ห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า ๑๐๐ เมตร จากบริเวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>๕.๑ โรงพยาบาล</p> <p>๕.๒ วัดหรือสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจและ</p> <p>๕.๓ ทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ</p>

ค่าธรรมเนียม

๑. การโฆษณากิจการที่ **ไม่**เป็นไปในทำนองการค้า ๑๐ บาท
๒. การโฆษณาที่ **เป็น**ไปในทำนองการค้า
 - ๒.๑ โฆษณาเคลื่อนที่ ๖๐ บาท
 - ๒.๒ โฆษณาประจำที่ ๗๕ บาท

การรับเรื่องร้องเรียน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำขอ ข.๒.๑ และ ข.๒.๒